
 

136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 619  —  367. mál.

Fyrirspurn
til umhverfisráðherra um innsöfnun, endurnýtingu og endurvinnslu.

Frá Siv Friðleifsdóttur.

 1. Er hafin innsöfnun og endurnýting á raftækjum eins og til stóð frá 1. janúar sl.?
 2. Er ætlunin að hvetja til endurvinnslu á hjólbörðum?


